

ข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล

“เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านโดยคำนึงถึงพระเมตตาของพระเจ้า ให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต บริสุทธิ์ และเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า นี่คือการนมัสการที่แท้จริงและเหมาะสมของท่าน อย่าทำตามแบบแผนของโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงโดย การเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ จากนั้นคุณสามารถทดสอบ และยอมรับได้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไร – น้ำพระทัยที่ดีและสมบูรณ์แบบ ของพระองค์”

โรม 12:1-2 (NIV)

เรื่องพื้นความเข้าใจของเรา

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (พื้นฐาน) เป็นหลักฐานของ "ผล" ที่เรา (ผู้เชื่อ) สร้างขึ้นโดยการรักษาความสัมพันธ์กับพระคริสต์ อาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์เบื้องต้นของผู้เชื่อ และจากมุมมองของพระคัมภีร์ การรื้อฟื้นความเข้าใจเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ "การปรับปรุงใหม่" ของจิตใจไม่ใช่เรื่องง่าย และในบางกรณีเนื่องจากขนบธรรมเนียมและรากเหง้าส่วนบุคคล จึงต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ข้อความในโรมบทที่ 12 แสดงให้เราเห็นหลายด้านของชีวิตที่จำเป็นจะต้องใช้การเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งในบางกรณีก็ก่อให้เกิดการดิ้นรน อย่างแท้จริงท้ายที่สุดสำหรับผู้เชื่อการต่อสู้ และการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งจำเป็น

หลักการของการต่อสู้ และการเปลี่ยนแปลงนี้ใช้กับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวัยเด็ก และวัยรุ่น จะเห็นความคิดเห็นที่สังคมมีต่อเด็ก และวัยรุ่นได้ไม่ยาก เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เห็นได้ในบางครั้งความคิดเห็นนี้ทำให้พวกเขาตีตรา แยกแยะ และแสดงภาพไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หากเราถามชุมชนของเราว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเด็ก และวัยรุ่น เราจะพบว่าอย่างไร เรามักจะพบว่าเราจะประหลาดใจ แต่คำถามสำคัญคือ : **ความเข้าใจของเราในฐานะผู้เชื่อเกี่ยวกับเด็ก และวัยรุ่นคืออะไร**

สำหรับเราในฐานะผู้เชื่อที่ทำตามแบบอย่างของพระเยซู สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าความเข้าใจของพระองค์คืออะไรเพื่อเราจะได้ปรับตัวให้เข้ากับพระองค์ พระเยซู ทรงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเด็ก ๆ ควรค่าแก่ การนับถือ และควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ เขายืนยันด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้า ทรงเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ และทรงดำเนินการในเรื่องนี้พระเยซูถึงกับตัดสินใจให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยประกาศว่าพวกเขาเป็น "เจ้าของอาณาจักรสวรรค์" ว่าพวกเขาเป็น "การแสดงผลถึงการสรรเสริญ" และถ้าเราต้องการโดดเด่นในการรับใช้พระองค์ เราควรเลียนแบบพวกเขา นั่นคือความเข้าใจที่พระเยซูมีต่อเด็กไม่ต้องสงสัยเลยว่าความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยความหวัง ความมั่นใจ และความรักที่ไม่สิ้นสุดนั้น แตกต่างจากความเข้าใจที่เป็นที่นิยมของเด็ก และเยาวชน

สิ่งนี้ทำให้เรามีความท้าทายเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในการคุ้มครองเด็ก เพราะเชิญชวนให้เรามีความเข้าใจที่แตกต่างจากที่ชุมชนอาจมี โดยทั่วไป เราปฏิบัติต่อผู้อื่นตามวิธีที่เราคิดต่อพวกเขา และเป็นเรื่องยากมากที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยดีอย่างแท้จริงหากเราคิดไม่ดีต่อพวกเขา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระเยซูและปกป้องเด็กและวัยรุ่น เราต้องชัดเจนว่ามุมมองของเราต่อพวกเขาต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ที่พระคัมภีร์เสนอให้เราด้วย และวิธีที่ดีที่สุดที่จะคงอยู่ในกระบวนการต่อสู้ครั้งนี้คือมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระเยซู การช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อเข้าแทรกแซงในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เด็ก ๆ ประสบคือการนำวิธีที่พระเยซูทรงเข้าใจ และรักพวกเขา บางวิธีที่เราสามารถทำได้คือการต่อสู้กับแนวคิดยอดนิยมที่วาดภาพเด็ก และวัยรุ่นในทางที่ไม่ดี และสอนชุมชนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติของเราในฐานะผู้เชื่อ

การใคร่ครวญ

1. ความเข้าใจ และมุมมองของเราที่มีต่อเด็กแตกต่างจากความเข้าใจแบบ "นิยม" หรือไม่?
2. ความเข้าใจ และมุมมองของเราเกี่ยวกับเด็ก ๆ สอดคล้องกับของพระเยซูหรือไม่?
3. ฉันจะเชิญชวนเพื่อน และคนรู้จักของฉันให้รื้อฟื้นความเข้าใจเกี่ยวกับเด็ก ๆ ได้อย่างไร?